

การค้าและการชำระเงินชายแดนจีน-เวียดนาม

อำเภอเหอโข่ว ตั้งอยู่บริเวณเขตห่งเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองบริเวณชายแดนที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มียุทธศาสตร์ให้มณฑลยูนนานเป็น “หัวสะพาน” อำเภอเหอโข่วจึงได้รับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทำให้อำเภอเหอโข่วได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

เหอโข่วเป็นด่านชายแดนระหว่างมณฑลยูนนานและเวียดนาม (ลาวไก) ที่มีความสำคัญระดับประเทศ ด่านเหอโข่วมีระบบการให้บริการแบบ One stop service ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำพิธีการศุลกากร โดยเฟสแรกสร้างเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ส่วนเฟสที่สองอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การค้าผ่านด่านนี้มีมูลค่าสูงเป็นอันดับสอง รองจากด่านรุ่ยลี่ซึ่งเป็นด่านสำคัญที่ทำการค้ากับสหภาพพม่า โดยขนส่งสินค้าทางถนนเป็นหลัก สินค้าที่จีนนำเข้าจากเวียดนาม ได้แก่ สินค้าพื้นเมือง ปศุสัตว์ เครื่องจักร ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์ถ่านหิน ยา เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์เคมี และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยปริมาณนำเข้าและส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประชาชนบริเวณชายแดนจีนและเวียดนามมีการค้าขายและไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ การชำระเงินระหว่างกันมีหลายรูปแบบ ทั้งการเปิดบัญชี Non-resident ระหว่างกัน การใช้เงินสด โดยสามารถแลกเปลี่ยนจากรนาคารพาณิชย์ในเวียดนามหรือตามจุดแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่ให้บริการอยู่บริเวณชายแดน หรือการชำระเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยบางรายอาจมีบัญชีเงินฝากที่จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า

หากเทียบกับในอดีตการแลกเปลี่ยนเงินตราบริเวณชายแดนจีนและเวียดนามปัจจุบันเข้าสู่ระบบมากขึ้น มีการชำระเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ้น จากการที่จีนได้รับอนุญาตให้ชำระบัญชีกับธนาคารพาณิชย์เวียดนามจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย Bank of China Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) China Construction และ Agricultural Bank of China สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนหยวน-ดอลลาร์ จะขึ้นกับปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ สรอ. หยวน และดอลลาร์ โดยธนาคารพาณิชย์ทั้งสองฝ่ายจะชำระบัญชีระหว่างกันโดยใช้เงินสด หรือ Telegraphic Transfer (T/T) Letter of Credit (L/C) ตั๋วสัญญาใช้เงิน Letter of Guarantee SWIFT และชำระเงินแบบออนไลน์

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 ด่านเหอโข่วเป็นด่านนำร่องในการชำระเงินบริเวณชายแดน (Cross Border Trade Settlement) และมีการใช้เงินหยวนเป็นหลักในการชำระค่าสินค้าระหว่างกัน จากมีการพัฒนาความสัมพันธ์บริเวณชายแดนจีน (เหอโข่ว) และเวียดนาม (ลาวไก) อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีธุรกรรมการค้าเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคเหนือ
กันยายน 2555
โทร. 0 5393 1148